



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 323 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2561

ช่วงวันที่ 10-14 กันยายน 2561

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ปรับเพิ่มเป้า GDP ปี 2561 เป็น 4.6%
- ททท. ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวเมืองรอง 35% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
- ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนอยู่ที่ 109.45 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- สลากแชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐ 'รสก.' ผลงานดีจัดเก็บสูงขึ้น
- ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ปิดที่ 32.59 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 4.4% เป็น 4.6% หรืออยู่ในกรอบ 4.4-4.8% โดยคาดว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง จะชะลอตัวลงเติบโตน้อยกว่าครึ่งปีแรกที่ขยายตัว 4.8% สำหรับปัจจัยบวกในช่วงที่เหลือของปีนี้ มีทั้งปัจจัยการบริโภค การลงทุนในประเทศที่ปรับตัวต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจโลกที่เติบโตต่อเนื่อง สนับสนุนให้ภาคส่งออกขยายตัวตาม โดยปีนี้คาดว่าจะการส่งออกจะขยายตัว 8.7% หรืออยู่ในกรอบ 8.4-9.0% เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 6% รวมถึงส่วนภาคการท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งคาดว่า ในปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ 38.8 ล้านคน จากเดิมคาดว่าจะมีจำนวน 39.5 ล้านคน สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองได้แก่ สงครามการค้าจีน - สหรัฐฯ ความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ความเสี่ยงจากอุทกภัย ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวน และการเลือกตั้งในปี 2562

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า เดิมมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองรองจำนวน 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด โดย ททท. ตั้งเป้าว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวเมืองรองที่สัดส่วน 35% เพิ่มรายได้จาก 30 จังหวัด เป็น 55 จังหวัด โดยคาดหวังว่าจะสร้างรายได้อย่างน้อย 1 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ รมต.ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังคาดหวังในการสร้างจันทบุรีโมเดล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ในการเชื่อมโยงชุมชนผ่านระบบรถไฟความเร็วสูง

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือน ก.ค. ว่า ความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 109.45 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 สะท้อนว่าตลาดอยู่ในภาวะทรงตัว (Neutral) โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ยังอยู่ในระดับดีต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่กังวล เป็นทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า ที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความผันผวนของค่าเงิน และความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศรุนแรงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง รวมถึงประเด็นทางด้านการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วงต้นปี 62

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60-ส.ค. 61) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 150,458 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 24,168 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% ของเป้าหมายรายได้แผ่นดินสะสม โดยส.ค. 61 จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ จำนวน 4,140 ล้านบาท และคาดว่าปีงบประมาณ 2561 จะจัดเก็บรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจทั้งปีจะสูงกว่าเป้าหมายที่มีจำนวน 137,000 ล้านบาท กว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รายได้ของรัฐบาลเป็นไป

ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ปิดที่ 32.59 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ข้อพิพาททางการค้าจีน - สหรัฐฯ กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เนื่องจากมีข่าวว่าจีนเตรียมที่จะทำการฟ้องร้องสหรัฐฯ ต่อองค์การการค้าโลก ในประเด็นการตั้งกำแพงภาษีเพื่อกีดกันทางการค้า ส่งผลให้มีแรงเทขายดอลลาร์สหรัฐฯ ออกมา ทำให้สกุลเงินในภูมิภาคเอเชียปรับตัวแข็งค่าขึ้น



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯพุ่งขึ้นแตะระดับ 100.8 ในเดือนก.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน, ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนส.ค.
- **ประเทศจีน:** ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.ปรับตัวขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. ขยายตัว 4.1%, ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน ส.ค. ขยายตัวร้อยละ 2.3, FDI ในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 3.0% ในเดือน ส.ค. เมื่อเทียบรายปี, GDP ไตรมาส 2/2561 ขยายตัว 3.0%, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.ค. 2.01 ล้านล้านเยน
- **ราคาน้ำมันดิบ**ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.05% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า **ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯพุ่งขึ้นแตะระดับ 100.8 ในเดือนก.ย.** หลังจากแตะระดับ 96.2 ในเดือนส.ค., กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยว่า **ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.1% ในเดือนส.ค.** เมื่อเทียบรายเดือน, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผย**ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนส.ค.** หลังจากพุ่งขึ้น 0.7% ในเดือนก.ค.

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผย**ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.ปรับตัวขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี** ซึ่งสูงกว่าเดือนก.ค. ที่ปรับตัวขึ้น 8.8%, **ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. ขยายตัว 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน ส.ค. ขยายตัวร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบเป็นรายปี,** กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่าตัวเลข **FDI ในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบรายปี** และที่ 5.604 แสนล้านหยวน

ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผย**ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 3.0% ในเดือน ส.ค. เมื่อเทียบรายปี,** สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาญี่ปุ่นเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (**GDP ไตรมาส 2/2561 ขยายตัว 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี,** กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยญี่ปุ่น**มียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.ค. 2.01 ล้านล้านเยน** (ประมาณ 1.812 หมื่นล้านดอลลาร์)

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. ที่ระดับ 68.99 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.44 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 1.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. ตลาดน้ำมันสัปดาห์นี้ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ที่ว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯต่ออิหร่านจะส่งผลให้ภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัว หลังจากทีสหรัฐฯได้กดดันให้ประเทศต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯต่อการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน นอกจากนี้ ตลาดยังคงจับตามผลกระทบของพายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์ที่อาจมีต่อตลาดพลังงาน รวมไปถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและลามไปถึงความต้องการใช้น้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 กันยายน 2561)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ย.จากเฟดนิวยอร์ก, ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2/2561, ดัชนีการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ยอดขายบ้านมือสองเดือนส.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค.
- **ประเทศจีน:** ดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค.